

## **CHỈ THỊ**

### **V/v mở cuộc vận động không hút thuốc lá.**

Hút thuốc lá không chỉ tác hại nặng nề đối với sức khỏe, và tác động tiêu cực vào xã hội mà còn gây tổn phí đáng kể cho nền kinh tế, cho bản thân người hút, cho gia đình và ngân sách Nhà nước. Hàng năm, thế giới có trên 3 triệu người chết do bệnh tật có liên quan đến thuốc lá.

Trước nguy hại đó, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 368/TTg, Bộ Tài chính có Thông tư số 63/HCSN và gần đây Bộ trưởng Bộ Y tế có chỉ thị số 04/BYT-CT quy định không hút thuốc lá tại các hội nghị và trong các cơ sở y tế.

Vừa qua, nhiều địa phương, ngành, đoàn thể cũng đã có phong trào vận động không hút thuốc lá nơi công cộng, trong trường học, phòng họp, trên xe khách... bước đầu thu kết quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những người không hút thuốc lá, những người đã tự giác phấn đấu bỏ thuốc lá trong thành phố ta vẫn còn nhiều người hút thuốc lá và đáng lo ngại hơn, một bộ phận thanh thiếu niên đang tập tành đi vào con đường nghiện hút. Tình trạng sản xuất và buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu không giảm, việc quảng cáo thuốc lá dưới nhiều hình thức vẫn tràn ngập đường phố, ở nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn...

Vi sức khỏe của mỗi người và của cộng đồng, để góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương mở cuộc vận động không hút thuốc lá với nội dung sau :

1- Hết sức chú trọng công tác giáo dục truyền thống, nêu rõ tác hại của việc hút thuốc lá. Giúp người dân có đủ thông tin cần thiết, giáo dục động viên ý thức tự giác, tạo dư luận xã hội đồng tình mạnh mẽ với chủ trương không hút thuốc lá.

Các cơ quan truyền thông đại chúng phối hợp với ngành y tế thường xuyên đăng, phát các bài viết, nói, minh họa... về tác hại của thuốc lá.

Sở Văn hóa thông tin tiến hành công tác tuyên truyền, cổ động cả chiều rộng lẫn chiều sâu bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên.

2- Để thực hiện tốt chủ trương trên, Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể như sau :

- Nghiêm cấm hút thuốc lá trong các cuộc hội nghị, hội thảo, phòng họp. Các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang phải gương mẫu chấp hành. Từ ngày 01/10/1995, cơ quan tài chính không quyết toán chi mua thuốc lá tiếp khách và hội họp.

- Cấm hút thuốc trong trường học, bệnh viện, rạp hát, rạp chiếu bóng, trên xe khách, nơi tiếp dân, phòng chờ ở các nhà ga, bến cảng, bến xe, siêu thị, nơi làm thủ tục giải quyết công việc liên quan đến người dân.

- Nghiêm chỉnh thực hiện quy định của Chính phủ cấm quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức. Tổ chức tháo gỡ, thu gom các bảng quảng cáo, quày, tủ, dù, bạt che, lịch, tranh ảnh, bích chương, decan, dây cờ... quảng cáo cho các sản phẩm thuốc lá.

- Hạn chế tối đa hình ảnh hút thuốc lá trong các loại hình nghệ thuật, nhất là trên truyền hình.

Nhằm đưa cuộc vận động không hút thuốc lá thành phong trào rộng lớn, đem lại kết quả thiết thực, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu :

- Các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thành lập “Ban vận động không hút thuốc lá”, xây dựng ngay chương trình hành động cụ thể, tổ chức triển khai tích cực, đồng bộ.

- Sở Y tế tiến hành điều tra về “kiến thức - thái độ - hành vi” đối với việc hút thuốc lá trong các đối tượng công nhân, viên chức, thanh niên, học sinh, sinh viên, phụ nữ mang thai... để có cơ sở khoa học xây dựng chương trình giáo dục, truyền thông thích hợp. Tổ chức nghiên cứu các biện pháp cai nghiện thuốc lá phổ biến rộng rãi trong nhân dân, cung ứng đủ các loại thuốc cai nghiện. Trong năm 1995 nghiên cứu tác dụng và phản ứng của Nicotinell để có chủ trương sử dụng Nicotinell trong cai nghiện thuốc lá.

- Sở Văn hóa thông tin kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quảng cáo thuốc lá.

- Các ngành chức năng cần nghiên cứu và chuẩn bị kỹ, định ra các hình thức và mức xử phạt đối với người vi phạm ở nơi không được hút thuốc lá, giúp Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành vào thời gian thích hợp.

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị Trung ương và tỉnh bạn đóng trên địa bàn thành phố tham gia tích cực cuộc vận động này.

- Giao cho bộ phận thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng về Ủy ban nhân dân thành phố, có đề nghị khen thưởng những nơi làm tốt, phê bình, xử phạt những nơi làm chưa tốt hoặc vi phạm.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Thị Vân**